

บทบาทของชาวต่างประเทศกับการพลศึกษาและการกีฬาของประเทศไทย

1. บทบาทของชาวต่างประเทศในประเทศไทยต่อการพลศึกษาและการกีฬาของไทย

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีชาวต่างประเทศหลายชนชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเขาเหล่านั้นนิยมการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างพลานามัย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีชาวต่างประเทศได้จัดกีฬาอย่างกว้างขวางเป็นผลมาถึงปัจจุบันคือ

1.1 สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.<sup>1</sup> ( Y.M.C.A. ) ย่อมาจาก Young Men's Christian Association สมาคมนี้ได้รับรองจากทางการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2475 หลักการและวิธีการของค่าย วาย.เอ็ม.ซี.เอ. มาจากประเทศอังกฤษ เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2435 ครั้งแรกตั้งอยู่ที่ "บุญจิตศิลาคาร" มีทั้งชาวไทยและต่างประเทศดำเนินการ แต่ความนิยมในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในวงแคบ แต่ความนิยมมีมากขึ้นตามลำดับ วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้คือ บริการสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและเยาวชน ทั้งทางการศึกษา ศิลธรรมจรรยา และสุขภาพพลานามัย โดยจัดกิจกรรมดังนี้<sup>2</sup>

ก. โครงการปรับปรุงสมรรถภาพ บริการสมาชิก ด้วยเกมส์ต่าง ๆ และกีฬา มีปิงปอง เทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก เต้นรำ เป็นต้น เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ข. โครงการนอกสถานที่ มีการเดินทางไกลสู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษาออกสถานที่ ทั้งยังส่งกีฬาฟุตบอลและกีฬาอื่น ๆ ออกไปร่วมการแข่งขัน สมาคมยังบริการค่าน สันทนาการ อีกด้วย พ.ศ. 2491 สมาคมนี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำสมาคมของประเทศไทยสมาชิกลงในเอเชีย

<sup>1</sup> วาย.เอ็ม.ซี.เอ. การดำเนินงานของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ฉบับที่ระลึกครบรอบ 25 ปี (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2501) (พระนคร : บุญส่งการพิมพ์, 2501)

<sup>2</sup> สัมภาษณ์นายจุฬินทร์ ตกแดง, เลขาธิการสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 24 ธันวาคม, 2516 เวลา 14.00 - 16.00 น.



และสมาชิกของสมาคมได้จัดแสดงการเตะตะกร้อ การแสดงเครื่องร่อน กอล์ฟวิบาก กระบี่  
กระบอง และลีลาศ สมาคมนี้มีสาขา 2 แห่ง คือที่ถนนสาทรใต้ และที่จังหวัดเชียงใหม่  
การจัดกิจกรรมของวาย.เอ็ม.ซี.เอ. ในปัจจุบันมีดังนี้

วาย.เอ็ม.ซี.เอ. สำนักงานใหญ่ ถนนนรจักร จัดกิจกรรมคือ

ก. กิจกรรมสันทนาการ มีเกมส์ต่าง ๆ ราวไทย ลีลาศ หมากรูก บิงปอง เป็นต้น  
สมาชิกประมาณวันละ 150 - 200 คน

ข. กีฬา มียูโด บาสเกตบอล แบดมินตัน คาราเต้ วายน้ำ เป็นต้น สมาชิกประจำ  
สมาชิกตลอดปี 800 - 1,000 คน

ค. กิจกรรมค่ายพักแรม จัดที่บางละมุง มีเส้นทางไกล ได้เข้าสังสรรค์ สมาชิกตลอด หรือ  
ปีประมาณ 1,500 - 2,000 คน

วาย.เอ็ม.ซี.เอ. สาขาสาทรใต้ จัดกิจกรรม คือ

ก. กีฬา บิงปอง บาสเกตบอล วายน้ำ เทนนิส และ แทควันโด (การต่อสู้ป้องกันตัว)

ข. กิจกรรมสันทนาการ ค่ายยิงปืนจัดอบรม ผู้นำอาสาสมัคร จำนวน 45 คน จัด  
กิจกรรมที่ค่ายบางละมุง ซึ่งมีผู้มารับบริการกิจกรรมต่าง ๆ ประมาณปีละ 5,000 คน - 6,000 คน

วาย.เอ็ม.ซี.เอ. สาขาเชียงใหม่บริการค่าน กีฬาต่าง ๆ และจัดค่ายพัก แต่เน้น  
หนักค่านอบรมผู้นำ และส่งเสริมวิชาชีพ มีสมาชิกประจำไม่ต่ำกว่าปีละ 2,500 คน

จากการศึกษาถึงบทบาทของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. จะเห็นได้ว่าสมาคมนี้ได้มุ่งพัฒนา  
เยาวชนและประชาชนในหลายค่าน ทั้งการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยโดยการจัด  
บริการ ค่านกิจกรรมทางพลศึกษาและกีฬาต่าง ๆ ตลอดจนการละเล่นประเภทเกมส์เพื่อความสนุก  
สนาน มีทั้งกิจกรรมภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รวมกิจกรรมมีความสามารถในการเล่นกีฬา  
รู้จักใช้กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ มาสร้างเสริมความแข็งแรงและควมมีบุคลิกภาพที่ดี

### 1.2 ราชกรีฑาสโมสร<sup>3</sup> ( Royal Sport Club )

ราชกรีฑาสโมสรได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2433 มีกิจกรรมกีฬาเป็นส่วนใหญ่ บริการแก่สมาชิกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กิจกรรมต่าง ๆ เริ่มบริการประชาชนและจัดการแข่งขัน ทั้งภายในสโมสรและระหว่างสโมสรด้วยกัน ดังนี้

การแข่งขันมา	เริ่ม พ.ศ.	2444
รักบี้ฟุตบอล	เริ่ม พ.ศ.	2447
ฮอกกี้	เริ่ม พ.ศ.	2447
ฟุตบอล	เริ่ม พ.ศ.	2448
เทนนิส	เริ่ม พ.ศ.	2451
กอล์ฟ	เริ่ม พ.ศ.	2471
ว่ายน้ำ	เริ่ม พ.ศ.	2477
แบดมินตัน	เริ่ม พ.ศ.	2484

กีฬาดังกล่าว เปิดฝึกหัดและเล่นออกกำลังกายมาก่อนหน้าจะเปิดการแข่งขันระหว่างสมาชิก และจากการแข่งขันระหว่างสมาชิกนี้เอง ทำให้ได้นักกีฬาที่มีความสามารถส่งไปแข่งขันภายนอก เช่นในปี 2516 นักรักบี้ทีมราชกรีฑาสโมสร 5 คน เป็นตัวแทนนักกีฬาไทย เข้าแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพฯ ฯ และยังมีนักกีฬาซึ่งเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยมาจาก สโมสรนี้ นอกจากนี้นักกีฬาสโมสรยังจัดแข่งขันรักบี้ประเพณีระหว่างราชกรีฑาสโมสรกับทีมสองกอง สิงคโปร์ และบีนัง ซึ่งผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ได้ดำเนินการแข่งขันมาประมาณ 20 ปี

การดำเนินการของสโมสรในปัจจุบัน<sup>4</sup>

กิจกรรมด้านกีฬาได้ให้บริการแก่สมาชิกถึง 17 ประเภท มีนักพลศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 32 คน ทำหน้าที่ฝึกหัดและแนะนำการกีฬาตลอดจนจัดการแข่งขัน สมาชิกปัจจุบันมี 3,440 ครอบครัว เป็นชายล้วน และมีสมาชิกหญิงเพียง 500 คน กับเด็กอีกประมาณอีก 2,000 กว่าคน ให้บริการแก่สมาชิกตั้งแต่ 5.00 - 21.00 น.

<sup>4</sup> สัมภาษณ์ นายอภิชาติ อรรถภัทร, หัวหน้าฝ่ายราชกรีฑาสโมสรวันที่ 25 มกราคม

ราชกรีฑาสโมสรได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2433 มีกิจกรรมกีฬาเป็นส่วนใหญ่  
บริการแก่สมาชิกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กิจกรรมต่าง ๆ เริ่มบริการประชาชนและจัดการ  
แข่งขัน ทั้งภายในสโมสรและระหว่างสโมสรด้วยกัน ดังนี้

การแข่งขันมา	เริ่ม พ.ศ.	2444
รักบี้ฟุตบอล	เริ่ม พ.ศ.	2447
ฮอกกี้	เริ่ม พ.ศ.	2447
ฟุตบอล	เริ่ม พ.ศ.	2448
เทนนิส	เริ่ม พ.ศ.	2451
กอล์ฟ	เริ่ม พ.ศ.	2471
ว่ายน้ำ	เริ่ม พ.ศ.	2477
แบดมินตัน	เริ่ม พ.ศ.	2484



กีฬาดังกล่าว เปิดฝึกหัดและเล่นออกกำลังกายมาก่อนหน้าจะเปิดการแข่งขันระหว่างสมาชิก  
และจากการแข่งขันระหว่างสมาชิกนี้เอง ทำให้ได้นักกีฬาที่มีความสามารถส่งไปแข่งขันภายนอก  
เช่นในปี 2516 นักรักบี้ทีมราชกรีฑาสโมสร 5 คน เป็นตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันรักบี้ฟุตบอล  
ในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพฯ ฯ และยังมีนักกีฬาซึ่งเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยมาจาก  
สโมสรนี้ นอกจากนี้สโมสรยังจัดแข่งขันรักบี้ประเพณีระหว่างราชกรีฑาสโมสรกับทีมฮ่องกง  
สิงคโปร์ และป็นัง ซึ่งผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ได้ดำเนินการแข่งขันมาประมาณ 20 ปี

การดำเนินการของสโมสรในปัจจุบัน<sup>4</sup>

กิจกรรมด้านกีฬาได้ให้บริการแก่สมาชิกถึง 17 ประเภท มีนักพลศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  
32 คน ทำหน้าที่ฝึกหัดและแนะนำการกีฬาตลอดจนจัดการแข่งขัน สมาชิกปัจจุบันมี 3,440 ครอบครัว  
เป็นชายล้วน และมีสมาชิกหญิงเพียง 500 คน กับเด็กอีกประมาณอีก 2,000 กว่าคน ให้บริการแก่  
สมาชิกตั้งแต่ 5.00 - 21.00 น.

<sup>4</sup> สัมภาษณ์ นายอภิชาติ อรรถภัทร, หัวหน้าฝ่ายราชกรีฑาสโมสรวันที่ 25 มกราคม

ราชกรีฑาสโมสรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมพลศึกษาอย่างจริงจัง ให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการจัดการฝึกสอน จัดการแข่งขัน และส่งทีมออกไปแข่งขันภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีความสามารถในการเล่นกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ อันเป็นการบริการทางพลศึกษาและกีฬาเพื่อประชาชนทางหนึ่งด้วย

1.3 ชาวต่างประเทศที่มีส่วนร่วมส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬาของประเทศไทย นายดับบลิว.จี. จอห์นสัน ( W.G. Johnson ) ได้เข้ามาช่วยราชการทางวิชาการ และจัดกิจกรรมทางพลศึกษาและกีฬาแก่กระทรวงธรรมการ สมัยรัชกาลที่ 5 ดังกล่าวแล้วในบทที่ 2 ชาวต่างประเทศที่สอนพลศึกษาและกีฬาต่าง ๆ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่าง พ.ศ. 2430 - พ.ศ. 2437 มีนายคิคคาเคียว นายเฮลร์นิกโคเคนายเยมซิก และนายนิคาลวอดเกอร์ เป็นชาวอิตาลีเห็นทั้งสิ้น

ชาวต่างประเทศในไทยมักส่งเสริมกีฬาสากลมาก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ดังปรากฏในจดหมายเหตุน่า ขณะที่ชาวต่างประเทศเล่นกีฬาสากล อันได้แก่ฟุตบอล บาสเกตบอล และกีฬาอื่น ๆ เป็นการเล่น ออกกำลังกายในหมู่ชาวต่างประเทศด้วยกัน และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบรมวงศานุวงศ์ต่างนิยมกีฬาสากล จึงได้อาศัยชาวต่างประเทศที่ชำนาญช่วยฝึกสอน แนะนำและเล่นกีฬาร่วมกัน

หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน<sup>5</sup> ได้ส่งนักพลศึกษา ผู้ฝึกกีฬา เข้ามาปรับปรุงพลศึกษาและการกีฬา โดยทำงานประจำที่กรมพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษา และแผนกพลศึกษา คณะครูศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นปี พ.ศ. 2514 มีจำนวน 14 คน ความจริงประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือการค่านี้น่ามาก่อนด้วยซ้ำ แต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน

สมาคมกีฬาไทยได้เชิญผู้ฝึกชาวต่างประเทศมาช่วยงานของสมาคม<sup>6</sup> ดังจะเห็นได้จากโค้ชฟุตบอลเยอรมัน มาฝึกฟุตบอลแก่ธนาคารกรุงเทพ และต่อมาได้เป็นโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยด้วย

<sup>5</sup> พลศึกษา, กรม, รายงานผลงานประจำปีของกรมพลศึกษา พ.ศ. 2514 (โรเนียว)

<sup>6</sup> พลศึกษา, กรม, รายงานผลงานประจำปี พ.ศ. 2508 (โรเนียว) หน้า 11

โดยได้ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท

กรมพลศึกษาได้จ้างนายแฟรงค์ เบรนนอน<sup>7</sup> (Mr. Frank Brennan) อดีตนักฟุตบอลทีมชาติและผู้ฝึกฟุตบอลของอังกฤษมาสอนในวิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษาและหลักการโค้ชฟุตบอลแก่ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทั่วราชอาณาจักร ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากชาวต่างประเทศในการส่งเสริมปรับปรุงการสอนและการพลศึกษาให้ดีขึ้น ขึ้นมาเป็นลำดับ ดังจะเห็นได้จากการรับเอาชาวต่างประเทศเข้ามาช่วยสอน ช่วยฝึกฝนจัดการแข่งขัน ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งถ้าหากทำอย่างกว้างขวางทั่วประเทศก็จะได้ผลมากกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนาในส่วนกลางเท่านั้น

การที่ชาวต่างชาติ ในประเทศไทยได้นำเอากีฬาสาธิตมาเผยแพร่ในไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมี Mr. W.G. Johnson ช่วยงานทางพลศึกษาและกีฬาที่กระทรวงธรรมการ นายทหารอิตาเลียนอีกหลายนายมาเป็นครูสอนพลศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในสมัยต่อ ๆ มาก็คงมีชาวต่างชาติเข้ามาให้การส่งเสริมความรู้ด้านนี้อีกมาก แต่ไม่อาจจะหาหลักฐานที่แน่นอนได้ ในปัจจุบันนี้มีหน่วยอาสาสมัครอเมริกัน เข้ามาให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ปีละหลาย ๆ คน นอกจากนี้สมาคมกีฬายังได้ว่าจ้างผู้ฝึกกีฬาจากต่างชาติมาฝึกนักกีฬาไทยอยู่เสมอ โดยเฉพาะสมาคมกีฬาฟุตบอล วัยน้ำ บาสเกตบอล รักบี้ฟุตบอล และสมาคมกรีฑา เป็นต้น บางคนยังได้เข้ามาวิจัยการพลศึกษาและการกีฬาของไทยอีกด้วย

นับได้ว่าชาวต่างชาติได้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานทางพลศึกษาและการกีฬาของไทย ทำให้ผู้บริหาร ผู้ฝึก และนักกีฬา ได้รับความรู้ เทคนิคและทักษะใหม่ ๆ ทางการพลศึกษาและการกีฬา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าต่อไป

## 2. การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้ตั้งคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิก เมื่อ พ.ศ. 2493 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 เพื่อส่งเสริม

<sup>7</sup> ฝยามรัฐ, หนังสือพิมพ์รายวัน, ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ข่าวกีฬา หน้า 15

กีฬาประชาชนทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากการกีฬาของไทยได้ขยายตัวออกไป มีผู้เล่นกีฬามากขึ้น ประเทศไทยจึงได้จัดส่งนักกีฬาออกไปแข่งขันกีฬากับต่างประเทศ เช่น ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกมส์ และซีเอฟเกมส์ เป็นต้น

2.1 ประเทศไทยกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ไทยเริ่มส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2495 ซึ่งตรงกับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 15 จากนั้นก็ได้พยายามส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเสมอมาทุกครั้งที่มีการแข่งขัน รายละเอียดในการส่งนักกีฬาและผลที่ได้จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของไทยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 6 การเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกของไทย

ครั้งที่	โอลิมปิก ครั้งที่	พ.ศ.	สถานที่จัด	จำนวน นักกีฬา	จำนวน เจ้าหน้าที่	ประเภทกีฬาที่ส่งเข้า แข่งขัน
1	15	2495	เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)	8	5	กรีฑา (คู่)
2	16	2499	เมลเบิร์น(ออสเตรเลีย)	38	10	กรีฑา, ฟุตบอล, บาสเกตบอล, เรือใบ, มวย
3	17	2503	โรม (อิตาลี)	32	11	กรีฑา, บาสเกตบอล, มวย, ยิงปืน, เรือใบ
4	18	2507	โตเกียว(ญี่ปุ่น)	74	28	กรีฑา, บาสเกตบอล, มวย, ยิงปืน, ยูโด, วายน้ำ, จักรยาน, ยกน้ำหนัก
5	19	2511	นิว เม็กซิโก(แม็กซิโก)	39	15	มวย, จักรยาน, ยิงปืน, ยกน้ำหนัก, กรีฑา
6	20	2515	มิวนิค(เยอรมัน)	39	20	มวย, จักรยาน, ยิงปืน, ยกน้ำหนัก, กรีฑา

ที่มา.— รวบรวมจากหนังสือ ประเทศไทย และวารสารกีฬา จัดทำตารางโดยผู้เขียน

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ประเทศไทยพยายามคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถส่งเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศในระดับแชมป์โลกของนักกีฬาสโมสรเล่นทีเดียว ไทยส่งเข้าแข่งขันติดต่อกันมา 6 ครั้ง ระหว่าง พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2515 ปรากฏว่ายังไม่เคยได้ตำแหน่งชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางคานตีฬา อันเป็นผลเนื่องมาจากการพลศึกษา ยังไม่ดีพอ จึงควรปรับปรุงการพลศึกษาและการกีฬา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การสร้างนักกีฬา การสร้างคุณสมบัติของผู้เล่น และความสามารถในทักษะการเล่น โดยให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และควรใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าช่วยให้มากกว่าที่เป็นอยู่



## 2.2 ประเทศไทยกับการเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์

จากความเห็นของ ดร.ดี.จี.ซันดี ( Dr. D.G. Sondhi ) ซึ่งมีความเห็นว่า จะมีการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในภาคพื้นเอเชีย เช่นเดียวกับภาคพื้นยุโรปหรืออเมริกา จึงเชิญประเทศต่าง ๆ เข้าประชุมจัดแข่งกีฬาระหว่างประเทศในเอเชียขึ้นชื่อว่า การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ( Asian Games ) และได้จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2494 จัดการแข่งขัน 4 ปีต่อครั้ง รายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันของไทยมีดังนี้



ตารางที่ 7 แสดงการเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ของไทย

ครั้งที่	พ.ศ.	สถานที่จัด	จำนวนนักกีฬาไทย	ประเภทกีฬา	รางวัลที่ได้
1	2494	นิวยอร์ก (อินเดีย)	17	กรีฑา	—
2	2497	มนิลา (ฟิลิปปิน)	23	บาสเกตบอล, มวย	—
3	2501	โตเกียว (ญี่ปุ่น)	47	บาสเกตบอล, มวย, แบดมินตัน	1 เหรียญเงิน
				ยิงปืน, เทนนิส	3 เหรียญทองแดง
4	2505	จากาตา (อินโดนีเซีย)	123	กรีฑา, ฟุตบอล, มวย, วายน้ำ,	2 เหรียญทอง
				บาสเกตบอล, จักรยาน, ยิงปืน,	5 เหรียญเงิน
				เทนนิส, แบดมินตัน, ยูโด,	4 เหรียญทองแดง
				ยกน้ำหนัก, วอลเลย์บอล	
5	2509	กรุงเทพฯ (ไทย)	266	กรีฑา, บาสเกตบอล, ฟุตบอล,	12 เหรียญทอง
				แบดมินตัน, ฮอกกี, วายน้ำ,	14 เหรียญเงิน
				ยิงปืน, เทนนิส, จักรยาน,	12 เหรียญทองแดง
				มวย, วอลเลย์บอล, ยกน้ำหนัก,	
				มวยปล้ำ, เทเบิลเทนนิส	
6	2513	กรุงเทพฯ (ไทย)	260	ประเภทกรีฑาเหมือนครั้งที่ 5	9 เหรียญทอง
				ตักเทนนิสและเทเบิลเทนนิส	17 เหรียญเงิน
				ออก และเพิ่มเรือใบ	13 เหรียญทองแดง
7	8517	เตหะราน (อิหร่าน)	96	กรีฑา, มวย, วายน้ำ,	4 เหรียญทอง
				ยิงปืน, ฟันดาบ, ฟุตบอล	2 เหรียญเงิน
					8 เหรียญทองแดง

จากตารางจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีนักกีฬาที่มีความสามารถไม่ด้อยกว่าชาติอื่น ๆ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา ไทยก็ได้รับเหรียญในการแข่งขันเอเชียนเกมส์มากขึ้นเป็นลำดับ เพิ่งจะลดลงในการแข่งขันครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ซึ่งก็ลดลงไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมีมากขึ้นกว่าครั้งก่อน ๆ และทุกประเทศต่างก็พยายามพัฒนาทางพลศึกษาและการกีฬา

ของตนเอง ซึ่งไทยเองก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ นักกีฬาที่มีความสามารถสูงขึ้นไปนั้นคือการสร้าง ความแข็งแกร่งให้แก่ นักกีฬาทั้งด้านร่างกายและทักษะการเล่นอย่างไรก็ตาม การแข่งขันของนัก กีฬาไทย ก็ยังไม่ เป็นที่น่าพอใจนัก เพราะไม่มีโอกาสที่จะชนะเลิศป็นและเกาหลี ซึ่งเขาได้ เหรียญมากกว่าไทยมาโดยตลอด และอีกประการหนึ่งกีฬาประเภทกรีฑาและว่ายน้ำ ซึ่งให้เหรียญ ได้มากกว่ากีฬาประเภทอื่น ๆ นั้น นักกีฬาไทยยังไม่มีความสามารถในกีฬาด้านนี้คือพอ จึงควร ปรับปรุงแก้ไขกีฬาว่ายน้ำและกรีฑาให้มาก เพราะให้เหรียญได้มากกว่ากีฬาอื่น ๆ สิ่งที่น่าภูมิใจ ก็คือ การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกและครั้งที่ 2 ประเทศไทยไม่ได้รับเหรียญและอันดับใด ๆ ในการแข่งขันทั้งสองครั้ง แต่ปรากฏว่าในระยะหลังกลับชนะเลิศในกีฬาหลายประเภท ซึ่งบ่งให้ เห็นว่านักกีฬาไทยก็มีความรู้ความสามารถในกีฬาหลายประเภทไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่น ๆ มากนัก ซึ่งก็เป็นผลจากการพัฒนาทางพลศึกษา และเทคนิคทักษะทางกีฬาอีกประการหนึ่งด้วย

### 2.3 ประเทศไทยกับการแข่งขันกีฬาแหลมทอง<sup>8</sup>

จากการปรารภของผู้นำและผู้บริหารกีฬาของชาติในภาคพื้นแหลมทองหรือเอเชีย อากเนย์ ซึ่งมีอยู่ 7 ประเทศ คือ ไทย พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม เขมร ว่าน่าจะ ร่วมกันจัดแข่งขันกีฬารุ่นขึ้นเช่นเดียวกับชนชาติอื่น ทั้งนี้เพราะมีความคิดความเห็นว่าเป็นที่อยู่ใน ภาคพื้นแหลมทองนี้มีนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพดีกว่าประเทศอื่นอยู่มาก และสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแหลมทองก็คล้ายคลึงกันเพื่อปรับปรุงการกีฬาและสร้างไมตรีสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศใกล้เคียงทั้งจะได้เป็นการเตรียมนักกีฬาสำหรับแข่งขันเอเชียนเกมส์และโอลิมปิกต่อไป

การแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ หรือ แหลมทอง ( South East Asia Peninsular Games หรือ SEAP GAMES จัดการแข่งขันครั้งแรกปี พ.ศ. 2502 และให้มีการแข่งขัน 2 ปีต่อครั้ง การจัดและดำเนินการ แข่งขันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<sup>8</sup> ประเทศไทย, เรื่องเดียวกัน, หน้า 681

ตารางที่ 8 รายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทองของไทย

ครั้งที่	พ.ศ.	สถานที่จัด	จำนวนนักกีฬาไทย	จำนวนประเภทกีฬาที่แข่งขัน	รางวัลที่ไทยได้ทอง, เงิน, ทองแดง			ลำดับที่ได้		
					ทอง	เงิน	ทองแดง	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3
1	2502	กรุงเทพฯ (ไทย)	176	12 ประเภท	86	52	-	ท.	ว.	พ-ส
2	2504	ย่างกุ้ง(พม่า)	149	13 ประเภท	21	19	36	พ.	ท.	ม
3	2508	กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)	246	14 ประเภท	38	33	35	ท.	ม.	ส
4	2510	กรุงเทพฯ (ไทย)	348	16 ประเภท	77	48	40	ท.	พ.	ม
5	2512	ย่างกุ้ง(พม่า)	168	15 ประเภท	32	32	45	พ.	ท.	ม
6	2514	กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)		14 ประเภท	44	26	32	ท.	ม.	ส
7	2516	สิงคโปร์		16 ประเภท	47	25	27	ท.	ส.	ม

หมายเหตุ ท. = ไทย, พ. = พม่า, ม. = มาเลเซีย, ส. = สิงคโปร์

ที่มา .- รวบรวมมาจากวารสารกีฬา ขององค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยและหนังสือพิมพ์บางฉบับจัดทำตารางโดยผู้เขียน

จากตารางจะเห็นได้ว่าการแข่งขันกีฬาแหลมทองจาก 7 ประเทศ และในช่วงที่แข่งขัน 7 ครั้งนั้น ประเทศไทยชนะเลิศถึง 5 ครั้ง ไล่ที่ 2 สองครั้ง ก็แสดงว่านักกีฬาไทยมีการพัฒนาความสามารถมากกว่าประเทศอื่นในภาคพื้นแหลมทองด้วยกัน การพ่ายแพ้ทั้ง 2 ครั้งเป็นการแข่งขันในต่างประเทศ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากผู้บริหารการกีฬามักไม่จริงจังกับการแข่งขันในต่างประเทศ ไม่เหมือนกับการแข่งขันในประเทศเราเอง ซึ่งจะต้องฝึกซ้อมอย่างจริงจังเพื่อรักษาชื่อเสียงของประเทศ อย่างไรก็ตามก็ ผู้บริหารควรจะรักษาระดับความสามารถของนักกีฬาไว้ ด้วยการให้การส่งเสริมสนับสนุน การแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน

### 3. กีฬาต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขันในไทย

3.1 นักกีฬาต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขันในไทย นอกจากกีฬาเอเชียนเกมส์หรือกีฬาแหลมทอง ยังมีนักกีฬาต่างประเทศที่ไทยเชิญมาแข่งขันหรือต่างประเทศขอมาแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ หรือสร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อกันก็มีหลายประเภทและบางประเภทจัดเสมอทุกปี คือ

3.1.1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งเอเชีย<sup>9</sup> สมาคมฟุตบอลจัดมาแล้ว 5 ครั้ง คือ พ.ศ. 2504, 2505, 2510, 2515 และ 2517

3.1.2 การแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกัน กีฬานี้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 และจัดแข่งขันมาเป็นประจำทุกปี

3.1.3 การแข่งขันฟุตบอลควีนส์คัพ เป็นการแข่งขันฟุตบอลของทีมสโมสรทั้งภายในและภายนอกประเทศหรือทีมต่างประเทศ โดยธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการแข่งขันเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 และจัดแข่งขันมาเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ยังมีทีมฟุตบอลในยุโรป อเมริกา ได้ติดต่อมาแข่งขันกับทีมไทยเสมอ แม้แต่ทีมรัสเซียและทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนยังเข้ามาแข่งขันในต้นปี 2518 นี้เอง

3.2 การแข่งขันมวยสากล สมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย<sup>10</sup> ได้ส่งเสริมกีฬานี้ให้แพร่หลายมานาน ทั้งได้จัดแข่งขันชมมวยสมัครเล่นชิงแชมป์เอเชียในประเทศไทย ขึ้นถึง 2 ครั้ง คือครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2506 มีผู้ส่งทีมมวยสากลเข้าแข่งขันมากถึง 15 ประเทศด้วยกัน และผู้เป็นแชมป์ชนะเลิศ ต่อมาจัดครั้งที่ 6 พ.ศ. 2516 มีผู้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 17 ประเทศ และประเทศไทยเป็นผู้ชนะเลิศในครั้งนี้นักมวย

<sup>9</sup> ฟุตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, สมาคม, คู่มือกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2516 หน้า 2 - 6

<sup>10</sup> ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ฉบับที่ 5 พฤษภาคม, 2516

3.3 การแข่งขันบาสเกตบอล สมาคมนี้ได้จัดแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 จัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 8 ประเทศ

3.4 การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล<sup>11</sup> สมาคมรักบี้ฟุตบอล ได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2513 มีผู้เข้าแข่งขัน 7 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเพณีระหว่างชุดตำรวจไทย กับตำรวจมาเลเซีย และ ทีมโรงเรียนวชิราวุธ กับ เคน มาเลคอคเลจจ์ โดยจัดเป็นประจำทุกปี

ประเทศไทยได้มีโอกาสเชิญทีมกีฬาของต่างชาติเข้ามาแข่งขันไม่ว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ หรือ เอเชียฟเกมส์ หรือการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ก็ตาม นักกีฬาและประชาชนชาวไทย ได้มีโอกาสชมความสามารถของนักกีฬาต่างชาติ เพื่อแก้ไขปรับปรุงการกีฬาของไทยให้ดีขึ้นต่อไป และประชาชนผู้สนใจก็ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ในด้านเทคนิคการเล่น นักกีฬาของไทยก็จะได้มีโอกาสฝึกซ้อมอย่างจริงจังและหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปด้วยในตัว

#### 4. กีฬาทหารระหว่างประเทศ

ปัจจุบันกองทัพไทยเป็นสมาชิกสภากีฬาทหารระหว่างประเทศ<sup>12</sup> (Consell Internation Sport Military ) ชื่อย่อว่า CISM จัดแข่งขันกีฬาทหารระหว่างประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทหาร โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อมีการแข่งขันตามชนิดของกีฬาโอลิมปิกและกีฬาเฉพาะสำหรับทหารอีกด้วย พ.ศ. 2515 ปรากฏว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 44 ประเทศ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ CISM<sup>13</sup> เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2509 และส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเสมอมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ซึ่งรายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันและผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ คือ

<sup>11</sup> ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ฉบับที่ 1 มกราคม, 2513  
หน้า 9

<sup>12</sup> สภากีฬาทหารระหว่างประเทศ รายงานการประชุมครั้งที่ 21 ที่กรุงเซนต์ สาธารณรัฐเกาหลี (โรเนียว, 2509)

<sup>13</sup> กองทัพไทยกับกีฬาทหารแห่งประเทศไทย เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 2  
ที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2511

ตารางที่ 9 แสดงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาหารระหว่างประเทศของกองทัพไทย

พ.ศ.	กีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน	ประเทศที่จัดการแข่งขัน	ผล	หมายเหตุ
2510	มวยสากล 5 รุ่น	สหรัฐอเมริกา	1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง	
2511	-	-	-	ส่งผู้ส่ง เหตุการณ์กรีฑาทิ้ง 3 เหล่าทัพไปบราซิล
2512	ฟุตบอล	ไทย	-	ไทย-เวียตนาม เป็นตัวแทน
	มวยสากล	เวียตนาม	-	จัดในกลุ่มตะวันออกไกล
2514	ฟุตบอล	เกาหลี	-	จัดในกลุ่มตะวันออกไกล
	ยิงปืน	สวิตเซอร์แลนด์	-	
	กระโดดกรรม	ปอร์ตุเกส	-	
2515	มวยสากล 9 รุ่น ยิงปืน 6 คน	อียิปต์	1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง	
2516	ฟุตบอล 1 ทีม กระโดดกรรม 5 คน มวยสากล 9 คน	เวียตนาม เบลเยียม เกาหลี	5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง	

ที่มา .- รวบรวมจากรายงานการแข่งขันกีฬาอาหารระหว่างประเทศของสำนักงานกีฬาอาหาร กองกีฬา  
กองทัพบก พ.ศ. 2516

จากตารางจะเห็นได้ว่ากีฬาอาหารเป็นกีฬาใหญ่สำหรับประเทศไทยอย่างมาก แม้ว่ากีฬาอาหาร  
ภายในประเทศจะจัดการแข่งขันมานานก็ตาม แต่เมื่อไปแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันมาก  
มาย ก็ยอมทำให้ได้ชัยชนะยากแต่ในปี 2515 และ 2516 นั้น ก็เป็นปีที่ประเทศไทยได้ตำแหน่งชนะเลิศ  
และรองชนะเลิศมาครองได้บ้าง อันเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการปรับปรุงคุณภาพ  
การพลศึกษาและกีฬาของกองทัพต่าง ๆ นั้นเอง อย่างไรก็ตาม กองทัพต่าง ๆ ของไทยก็ยังคงต้อง  
ปรับปรุงการพลศึกษาและการกีฬากันอีกต่อไป เพราะผลที่ปรากฏยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะชนะเลิศ  
และรองชนะเลิศไม่กี่ประเภท ทั้งต้องศึกษาถึงเทคนิคทักษะของกีฬาใหม่ ๆ ตลอดจนกีฬาเฉพาะทาง  
ทหารมาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป



จากกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. และราชกรีฑาสโมสรนั้น จะเห็นได้ว่าชาวต่างประเทศทั้งผู้บริหารสมาคม เจ้าหน้าที่ และสมาชิกนั้นเป็นชาวต่างประเทศอยู่มาก นับได้ว่าชาวต่างชาติได้มีบทบาทในการส่งเสริมพลศึกษาและการกีฬา โดยเข้ามาช่วยฝึกและจัดการแข่งขัน หน่วยงานทั้งสองนี้ยังได้ให้บริการแก่ประชาชนชาวไทยอีกด้วย แต่อยู่ในวงที่จำกัด คือ เฉพาะผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือผู้ที่อยู่ในถิ่นที่ทำการของสมาคมเป็นส่วนใหญ่ ทางกระทรวงศึกษาธิการยังได้ชาวต่างประเทศเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา นอกจากนี้สมาคมก็หา英才จากผู้ฝึกที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาช่วยฝึกสอน แนะนำเทคนิคการเดินแก่งักกีฬาและผู้ฝึกของไทยอีกด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้จัดส่งนักกีฬาออกไปแข่งขันในต่างประเทศ และจัดทีมแข่งขันกับทีมต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขันในไทย ทั้งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาใหญ่ ๆ เช่น เอเชียนเกมส์ และแหลมทอง เป็นต้น ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของนักกีฬาไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการจัดการแข่งขันขึ้นเอง ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่จะนำมาพัฒนา เทคนิค ทักษะ ความสามารถของนักกีฬา และควมมีสุขภาพที่สมบูรณ์ของประชาชน จากผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และแหลมทอง ที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าพอใจเพราะเราได้รับชัยชนะในการแข่งขันหลายประเภท อันเป็นผลจากการพัฒนาพลศึกษาและการกีฬาในระยะหลังนั่นเอง

การกีฬาทหารก็ควรจะได้รับปรับปรุงส่งเสริมเช่นเดียวกับกีฬาระหว่างประเทศ ประเภทอื่น ๆ ซึ่งทางกองทัพต่าง ๆ ควรให้ความร่วมมือส่งเสริมจัดหา และฝึกซ้อมนักกีฬาให้มีความสามารถอย่างแท้จริงจึงส่งเข้าแข่งขัน ซึ่งกีฬาทหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้การกีฬาเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศชาติ